

ชีวิตดีดี ที่ชายแดนใต้

เป็นความตั้งใจของคนกรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มุ่งมั่นผลิตเนื้อหา เพื่อเพิ่มเรื่องราวดีดีในพื้นที่สี่ที่หลากหลายนานาคือคนสำคัญ ในการร่วมแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราจึงส่งข้อมูลให้คุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์

สัมพันธ์ มุขอดี ผอ.สปช.6 ที่ปรึกษา

ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผช.ลธ.ศอ.บต.,โฆษก ศอ.บต. ประธานคณะทำงาน 092-274-0731

สุนิสา รามแก้ว ผอ.สวท.ยะลา เลขาคณะทำงาน 089-733-4072

เกชา โสภวานันท์ บรรณาธิการ 084-632-5492

Facebook : @ชีวิตดีดี ที่ชายแดนใต้ e-mail : cheewitdaentai@gmail.com

ข่าวประจำวัน ที่ 16 มิถุนายน 2562

คนจะนะพร้อมรับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

หลังจาก ครม.มีมติอนุมัติหลักการให้อำเภोजะนะจังหวัดสงขลา เป็นอีกหนึ่งของสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่มืองต้นแบบแห่งที่สี่ เพื่อยกระดับการพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อจากอำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอสู่โขงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอบะตัง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

วันนี้ทีมงานชีวิตดีดีที่ชายแดนใต้ ได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่อำเภोजะนะว่า ได้รับรู้และมีความพร้อมกับการพัฒนาที่จะมาถึงในครั้งนี้เพียงใด นายอาหารนหมั่นรอ อดีตนายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา บอกว่าสำหรับเรื่องดังกล่าว การรับรู้ในระดับผู้นำชุมชนนั้นพอจะทราบเรื่องบ้างแล้ว แต่ในระดับของชาวบ้านขณะนี้มีการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย จึงอยากจะให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักโดยตรง คือ ศอ.บต. ได้เข้ามาทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะมีการบิดเบือนจากคนบางกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นปัญหาในการดำเนินโครงการดังกล่าวในอนาคต เพราะเพียงแค่ว่าอุตสาหกรรม หลายคนก็เริ่มตั้งคำถามแล้วว่าพวกเขาจะได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไร?

เช่นเดียวนายอิเส๊ะ สมะละลาเตะ หรือผู้ใหญ่แอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.บ้านนา และชาวบ้านในอำเภोजะนะ ต่างก็บอกคล้ายๆ กันว่า การสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ส่วนประโยชน์ของการที่จะเป็นเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตนั้น ก็เชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นด้วยเช่นกัน

จากการศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ เป็นเวลากว่า 2 ปี จนกระทั่ง ครม.มีมติอนุมัติหลักการการขยายผลให้จะนะเป็นอีกเมืองของโครงการที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เชื่อว่าการศึกษาน่าจะครอบคลุมในทุกมิติที่จะกระทบกับชุมชน รวมทั้งประโยชน์ทุกๆ ด้านที่คนในพื้นที่จะได้รับ ซึ่งการทำความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนก็น่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้ดำเนินการต่อไป

เกชา โสภวานันท์ / NBT ยะลา รายงาน

